

Sáng ngày 12/7/2019, Hội Trù sở của Viện Nghiên cứu Hán Nôm (số 183 Đường Tiền Đông, TP. Hà Nội); Ông Nguyễn Hữu Giỏi – Chủ tịch Hội Thơ Viên Việt Nam đã thay mặt Ban Thường vụ Hội trao Quyết định kết nạp Phòng Thơ viên-Tin học Viện Nghiên cứu Hán Nôm trở thành thành viên của Hội Thơ Viên Việt Nam; do Bà Hoàng Phương Mai, Phó Trưởng phòng Phó trách Phòng Thơ viên-Tin học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm làm Chi hội trưởng (Chi hội Thơ viên-Tin học Viện Nghiên cứu Hán Nôm có tổng số 9 hội viên).

Phát biểu nhân dịp sắp kết nạp có ý nghĩa này, Ông Nguyễn Hữu Giỏi nhắn nhủ: “Tôi thật sự vui mừng và phẫn khởi chúc mừng anh, chị em làm công tác Thơ viên-Tin học của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã trở thành hội viên chính thức của Hội Thơ Viên Việt Nam từ hôm nay 12/7/2019; Hội Thơ Viên Việt Nam kính mong đ/c Hoàng Phương Mai cùng tập thể hội viên trong Chi hội luôn mạnh khỏe, làm việc hiệu quả, thu được nhiều thành tích tốt, để có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thơ viên Việt Nam trong tương lai; đồng thời tôi kính mong Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Chi hội Thơ viên-Tin học của Viện làm việc với tinh thần trách nhiệm & hiệu quả; có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp Thơ viên Việt Nam và văn hóa đất nước nhà”.

Phát biểu và chia sẻ với đồng chí Chủ tịch Hội Thơ Viên Việt Nam, Đ/c Hoàng Phương Mai-Chi hội trưởng Chi hội Thơ viên-Tin học Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã thay mặt anh chị em trong Chi hội bày tỏ niềm xúc động được là thành viên & tham gia công tác của Hội Thơ viên VN. Đồng chí cũng đã báo cáo một số nét khái quát về hoạt động của Phòng Thơ viên-Tin học Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian qua, được biết là góp phần vào công tác nghiên cứu và phục vụ bản địa trong và ngoài nước; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Chi hội Thơ viên Việt Nam Hán Nôm được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các diễn đàn thông tin của Ngành thơ viên và Hội Thơ Viên Việt Nam-nhất là trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Cuối cùng Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm và đ/c Chi hội trưởng của Viện thay mặt Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm chúc Hội Thơ Viên Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và cam kết Viện Nghiên cứu Hán Nôm sẽ luôn đồng hành cùng Hội Thơ Viên Việt Nam trong những chặng đường sắp tới./.

**Một số hình ảnh cùng sự kiện.**



Đoàn công tác của Hội thi viết Nam kết nẹp hội viên mới Chi hội Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.



Đoàn công tác của Hội thi viết Nam kết nẹp hội viên mới Chi hội Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.



Thị trấn Phước Ninh, huyện Bắc Cầu, Quảng Ngãi